

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO

**Giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân
tại Báo cáo của Ban thường trực UBMTTQVN huyện về
đur luận xã hội, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị
của người dân trên địa bàn huyện quý II năm 2024**

Kính gửi: Ban thường trực – UBMTTQVN huyện.

Theo đề nghị của Ban thường trực – UBMTTQVN huyện tại Báo cáo số 02/BC-MTTQ-BTT ngày 10/6/2024 về việc báo cáo dư luận xã hội, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của người dân trên địa bàn huyện quý II năm 2024, UBND huyện Thăng Bình báo cáo tình hình giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân thuộc phạm vi trách nhiệm của UBND huyện như sau:

I. Nội dung đã thực hiện

Cử tri xã Bình Nguyên đề nghị các ngành liên quan có kế hoạch kiểm tra, khắc phục tình trạng thường xuyên mất tín hiệu của đèn tín hiệu giao thông tại Ngã ba Sát hạch, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông

Trả lời: Đèn tín hiệu vị trí giao thông tại Ngã ba Sát hạch (Bình Nguyên) do Công ty Cổ phần xây dựng công trình 545 là đơn vị quản lý vận hành. UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với công ty kiểm tra tại vị trí này, đến nay đã được khắc phục.

II. Nội dung đang thực hiện

1. Về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông

1.1. Cử tri xã Bình Chánh đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị:

- Việc lắp đặt biển báo trọng tải cầu Suối Ngọc Khô giữa Bình Tú - Bình Chánh và cầu Bình Chánh (thôn Tú Trà), UBND huyện đã có tiếp thu, chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với UBND xã kiểm tra, báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết trong tháng 01/2024 nhưng đến nay chưa có chủ trương thực hiện, nguy cơ lâu dài sẽ gây sập cầu

- Việc đề nghị làm gờ giảm tốc tại điểm giao nhau của tuyến đường ĐH21 với ĐH13 (tổ 2, thôn Mỹ Trà) đã ý kiến nhiều lần nhưng chưa được thực hiện

Trả lời: Các hạng mục nêu trên thuộc phạm vi sửa chữa từ nguồn kinh phí bảo trì đường bộ hằng năm. Tuy nhiên hiện nay nguồn vốn năm 2024 chưa được tính bố trí nên chưa thể thực hiện được. Tuy vậy, để giải quyết bức xúc của người dân, tại Thông báo số 910/TB-UBND ngày 31/7/2024 về Nội dung kết luận của đồng chí Võ Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để nghe báo cáo kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện rà soát, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện liên quan đến đề nghị làm gờ giảm tốc, lắp đặt biển báo trọng tải

các cầu trên các tuyến đường ĐH; báo cáo, đề xuất kinh phí thực hiện gửi về UBND huyện qua Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trước ngày 30/8/2024 để nghiên cứu tham mưu UBND huyện xem xét quyết định.

1.2. Cử tri xã Bình Hải đề nghị cho chủ trương thống nhất địa điểm xây dựng Nhà sinh hoạt văn hoá thôn Đông Trì tại vị trí thửa đất 141, tờ bản đồ số 16, diện tích 1431,2m² đất bằng chưa sử dụng do Ủy ban nhân dân xã Bình Hải quản lý để tiến hành đầu tư xây dựng nhà văn hoá phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân.

Trả lời: Nội dung này đã được Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam có ý kiến trả lời tại Công văn số 754/KKTCN-QHĐT ngày 30/8/2022. Trong Công văn có nêu rõ: “Theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018, các vị trí đề nghị xây dựng Nhà văn hóa thôn Đông Trì và Trạm y tế xã Bình Hải được định hướng quy hoạch là Đất du lịch. Đồng thời, các vị trí này nằm trong phạm vi Ban Quản lý đang tổ chức lập Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ (1/2000) Khu đô thị Đông Nam Thăng Bình và kêu gọi đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ. Do đó, việc xây dựng Nhà văn hóa và Trạm y tế tại các vị trí này là chưa phù hợp”. Vì vậy, UBND huyện đề nghị UBND xã Bình Hải tiếp tục nghiên cứu đề xuất vị trí xây dựng NVH thôn Đông Trì tại vị trí phù hợp.

1.3. Cử tri xã Bình Nguyên đề nghị UBND quan tâm sớm có phương án khắc phục, nâng cấp tuyến ĐH16.TB đoạn qua tổ 13, thôn Thanh Ly 2 (gần cổng văn hóa Tổ 13) vì có 01 đoạn lề dài khoảng 5m bị sạt lở vào mép đường, mùa mưa nước chảy siết có nguy cơ sạt lở cao gây nguy hiểm cho người dân đi lại

Trả lời: UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Bình Nguyên kiểm tra thực tế tại hiện trường. Hiện nay UBND huyện đã có Công văn số 873/UBND-KTHT ngày 24/4/2024 gửi Sở Tài chính tỉnh và Sở Giao thông vận tải tỉnh cho ý kiến về nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ công tác bảo trì thường xuyên năm 2024. Sau khi UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn, UBND huyện giao Phòng KT-HT huyện tham mưu đưa nội dung này vào kế hoạch thực hiện công tác bảo trì thường xuyên năm 2024 theo quy định.

1.4. Cử tri xã Bình Phục kiến nghị: Tuyến đường giao thông đi vào khu dân cư mới của xã Bình Nguyên do Trung tâm khai thác quỹ đất và CN-DV huyện làm chủ đầu tư triển khai xây dựng năm 2023 đã phá dỡ đường dân sinh của Nhân dân tổ 7A thôn Ngọc Sơn Tây để làm mới. Tuy nhiên đơn vị thi công chỉ mới triển khai xây dựng một vài hạng mục, đến nay không tiếp tục thi công nữa gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân, nhất là khi mùa mưa đến. Đề nghị UBND huyện có chỉ đạo sớm thi công để đảm bảo phục vụ đời sống Nhân dân

Trả lời: Dự án trường dạy nghề Bình Nguyên giai đoạn 2 được HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/10/2022 và

được UBND huyện phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 21/2/2022. Đến nay, đã thi công đạt 45% khối lượng so với giá trị hợp đồng, gồm hệ thống mương thoát nước và nền đường nhưng chưa hoàn thiện toàn tuyến. Tuy nhiên, do đang vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Vừa qua UBND huyện đã có buổi làm việc với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan để tập trung giải quyết tồn tại, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công. UBND huyện yêu cầu phải thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2024.

1.5. Cử tri xã Bình Sa:

+ Đề nghị UBND huyện xem xét, đầu tư xây dựng cầu dân sinh qua khe Bala để người dân thuận tiện đi lại, sản xuất.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan kiểm tra nhưng hiện nay nguồn ngân sách huyện khó khăn, nguồn vốn khác chưa xuất hiện nên chưa thể đầu tư công trình này.

+ Tuyến đường ĐH14 đoạn gần Cầu Bà Huê vào mùa mưa bị ngập nước, gây ô nhiễm môi trường vì ở gần chợ, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện quan tâm, có phương án xử lý.

Trả lời: Căn cứ Thông báo số 477-TB/HU ngày 23/10/2023 về Kết luận của đồng chí Phan Công Vỹ - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy huyện với Nhân dân các xã vùng Đông; Công văn số 3326/UBND-VP của UBND huyện ngày 20/11/2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 477-TB/HU ngày 23/10/2023 và qua xem xét nội dung Tờ trình số 291/TTr-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Bình Sa, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Bình Sa tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trạng tại vị trí Cầu Bà Huê, tổ 3 Châu Khê (ĐH 14). Tuy nhiên, hiện nay nguồn ngân sách huyện khó khăn, nguồn vốn khác chưa xuất hiện nên chưa thể đầu tư công trình này.

1.6. Cử tri các xã Bình Quý, Bình Trị, Bình Định Bắc, Bình Lãnh kiến nghị: hiện nay dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đang tiến hành thi công, đề nghị chỉ đạo đơn vị thi công có biện pháp thích hợp để hạn chế bụi vì gây ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống của các hộ dân

Trả lời: Liên quan đến nội dung nêu trên, tại các buổi làm việc với chủ đầu tư, UBND huyện đã phản ánh nội dung này và yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên – Môi trường phê duyệt, đồng thời UBND huyện đã ban hành Công văn số 733/UBND-TTPTQĐCNDV ngày 11/4/2024, Công văn số 1344/UBND-TNMT ngày 17/6/2024 đề nghị Ban quản lý dự án 4 – Cục đường bộ Việt Nam tăng cường các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm bụi trong quá trình thi công dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 – Km89+700, tỉnh Quảng Nam, đoạn qua huyện Thăng

Bình. Trong thời gian đến UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị với đơn vị thi công và chủ đầu tư để khắc phục.

2. Về lĩnh vực đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng

2.1. Cử tri xã Bình Hải kiến nghị

- Sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 14 hộ dân trước đây Ủy ban nhân dân xã Bình Hải thanh lý các cửa hàng mua bán của Hợp tác xã nông nghiệp Bình Hải và khai thác quỹ đất bán cho dân.

Trả lời: Tại Thông báo số 585/TB-UBND ngày 31/5/2024, UBND huyện đã giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra việc UBND xã Bình Hải giao đất và bán đất khi thanh lý các cửa hàng, nhà máy xay xác trên địa bàn xã Bình Hải trong giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2002 để kết luận rõ những nội dung đúng, chưa đúng theo quy định của pháp luật và các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

- Đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm 3.8ha cho các hộ dân tại tổ 1, thôn Hiệp Hưng do chưa được đo đạc cấp đổi theo hồ sơ dữ liệu đất đai.

Trả lời: Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại xã Bình Hải được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2016, đến nay dự án đã kết thúc. Các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đo đạc, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì liên hệ UBND xã Bình Hải để được hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho các hộ đã có quyết định giao đất trước đây và được người dân chăm sóc, quản lý ổn định

Trả lời: Đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99, Luật Đất đai năm 2013, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân liên hệ UBND xã Bình Hải để được 2 hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

2.2. Cử tri xã Bình Quý đề nghị các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý, có giải pháp xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thôn Quý Mỹ (địa phương đã xây dựng kế hoạch truy quét và xử lý nhiều lần nhưng vẫn tiếp diễn)

Trả lời: Thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn huyện. Đối với tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật tại xã Bình Quý, năm 2023 UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện và các cơ quan liên quan hỗ trợ lực lượng

để tăng cường trinh sát, mai phục, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn xã Bình Quý. Đồng thời, hiện nay UBND huyện đã kiện toàn Đội Kiểm tra liên ngành Tài nguyên và Môi trường huyện Thăng Bình để tăng cường hỗ trợ công tác ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn huyện. Hiện nay, Đội Kiểm tra liên ngành Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với UBND xã Bình Quý để xây dựng kế hoạch và tổ chức truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn xã Bình Quý theo đề xuất hỗ trợ của UBND xã Bình Quý.

3. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi

3.1. Cử tri xã Bình Giang kiến nghị cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước ở vùng cuối kênh, việc nước mặn xâm nhập đồng ruộng ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân do hệ thống para xuống cấp trầm trọng nhưng chưa được đầu tư xây dựng, sửa chữa

- Đối với ý kiến về cần có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước ở vùng cuối kênh.

Trả lời: Để giải quyết tình trạng thiếu nước đối với diện tích sản xuất tại xã Bình Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1235/SNN&PTNT ngày 04/5/2024 về việc thống nhất chủ trương thực hiện các hạng mục công trình chống hạn vụ Hè Thu 2024, trong đó thống nhất Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam vận hành trạm bơm An Lạc để cấp nước chống hạn phục vụ sản xuất. Đối với các vùng sản xuất cuối kênh khác tại xã Bình Giang thiếu nước sản xuất, UBND xã Bình Giang có Phương án chống hạn năm 2024 và triển khai thực hiện, đảm bảo việc sản xuất cho nhân dân.

- Đối với ý kiến về việc nước mặn xâm nhập đồng ruộng ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân do hệ thống para xuống cấp trầm trọng nhưng chưa được đầu tư xây dựng, sửa chữa

Trả lời: Xã Bình Giang có 13 Para dọc sông Trường Giang; tuy nhiên quá trình sử dụng, hiện nay nhiều Para bị hư hỏng, xuống cấp không thể ngăn mặn, ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân. UBND huyện Thăng Bình đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục, sửa chữa; hiện nay UBND tỉnh đã cấp kinh phí khắc phục Para đập Cháy thôn Hiền Lương, còn lại các Para Cây Nánh thôn Bình Khương, Para Tám Bè thôn Bình Túy, chưa được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục (*Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 15/01/2024 của UBND huyện Thăng Bình*). Trong thời gian chờ UBND tỉnh hỗ trợ khắc phục Para Cây Nánh và Para Tám Bè, cũng như các Para khác chưa được khắc phục sửa chữa, đề nghị UBND xã Bình Giang vận động nhân dân khắc phục tạm các para để phục vụ sản xuất; trường hợp không thể khắc phục, để nhiệm mặn thường xuyên không thể sản xuất, và vận động nhân dân thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định tại Quyết định số 3374/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.

3.2. Cử tri xã Bình Sa kiến nghị cánh đồng Hói Bộ (thôn Tiên Đỏa) có diện tích sản xuất trên 20ha, trước đây người dân canh tác, sản xuất lúa đạt năng suất, sản lượng cao. Tuy nhiên, thời gian qua do bờ bao xuống cấp hư hỏng, nước dâng làm nhiễm mặn nên người dân không thể sản xuất, dẫn đến diện tích trên bị bỏ hoang. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí đắp bờ vùng có chiều dài khoảng 700m để Nhân dân có điều kiện tiếp tục sản xuất, tránh lãng phí tài nguyên đất đai.

Trả lời: Để có cơ sở tham mưu đề xuất UBND huyện xem xét giải quyết, đề nghị UBND xã Bình Sa tổ chức xác định vị trí, khối lượng và dự toán kinh phí báo cáo UBND huyện để chỉ đạo kiểm tra và đề xuất giải pháp thực hiện.

3.3. Cử tri xã Bình Lãnh kiến nghị: việc giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân tổ 11, 12 thôn Sơn Cẩm Nga: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện kiểm tra và tham mưu văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp & PTNT và Chi cục Thủy lợi hỗ trợ kinh phí để tiếp tục đóng giếng tại các khu vực còn lại để phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân trong mùa nắng (tại Báo cáo số 604/BC-UBND huyện ngày 24/11/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XII). Đến nay, vào mùa nắng vẫn chưa có giếng, người dân vẫn thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Do đó, đề nghị UBND quan tâm giải quyết kịp thời

Trả lời: Hiện nay khu dân cư thôn Sơn Cẩm Nga đã được UBND huyện hỗ trợ đóng 3 giếng khoan đá, nhưng vẫn chưa đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của người dân. Nhu cầu của người dân cần hỗ trợ thêm khoảng 4 – 5 giếng khoan đá để đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân các tổ trong thôn. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng TN&MT, UBND xã Bình Lãnh kiểm tra và đề xuất; hiện nay Phòng NN&PTNT có Tờ trình số 128/TTr – PNNPTNN ngày 30/7/2024 về việc đề nghị hỗ trợ số 05 giếng khoan trong đó thôn Sơn Cẩm Nga: tổ 12: 02 giếng, tổ 11: 01; thôn Bắc Bình Sơn: 02 giếng. UBND huyện đã giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện kiểm tra nếu đảm bảo nguồn kinh phí thì tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết **trong tháng 8/2024.**

3.4. Cử tri xã Bình Nguyên đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, nạo vét hoặc tháo dỡ para tại mương tiêu Bàu Xuy đi Bàu Bàng vì hiện nay lòng mương hẹp, lại xây dựng para chắn nước ở giữa dòng chảy chỉ để 2 cống thoát nước (mỗi bên rộng 1m), vào mùa mưa dễ gây ngập úng, hư hại hoa màu và ảnh hưởng đời sống người dân khu vực lân cận.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan kiểm tra, để giải quyết dứt điểm tình trạng này cần phải đầu tư hệ thống mương thoát nước có chiều dài khoảng 300m (tiếp giáp Mương tiêu Bàu Bàng) và xây dựng 01 Para để thực hiện việc điều tiết nước tưới, tiêu thoát nước vào mùa mưa, kinh phí khoảng 1 tỷ đồng, nhưng hiện nay nguồn ngân sách huyện khó khăn, nguồn vốn khác chưa xuất hiện nên chưa thể đầu tư công trình này.

3.5. Cử tri xã Bình Tú kiến nghị hiện nay hạ lưu đập Phô Thị bị sạt lở gây ảnh hưởng giao thông và nhà ở của người dân khu vực ven suối, địa phương đã chi kinh phí khắc phục tạm thời cho Nhân dân đi lại. Đề nghị UBND huyện quan tâm, hỗ trợ thi công bờ kè cho đảm bảo.

Trả lời: Công trình Đập Phô Thị được UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật ngày 11/5/2022. Công trình này do Phòng NN & PTNT làm chủ đầu tư. UBND huyện đã chỉ đạo nhiều lần nhưng đơn vị thi công không triển khai thực hiện; UBND huyện đã yêu cầu Phòng NN và PTNT làm việc với đơn vị thi công để giải quyết trong tháng 8/2024; trường hợp đơn vị thi công không thực hiện thì xử lý theo quy định và báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

4. Về lĩnh vực thông tin truyền thông, điện

4.1. Cử tri xã Bình Đào kiến nghị chùa Long Hưng (thôn Phước Long) sau khi xây dựng xong, trong khuôn viên có 01 trụ điện. Đề nghị Điện lực Thăng Bình có phương án di dời trụ điện để đảm bảo an toàn và không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt tôn giáo của bà con tín đồ

Trả lời: - Điện lực Thăng Bình đã liên hệ chùa Long Hưng, Chùa muốn di dời ra khỏi khuôn viên nhưng hiện chưa có vị trí bố trí trụ sau di dời. Qua làm việc, chùa thống nhất không đề nghị di dời, chùa sẽ làm việc với xã để xin bố trí đất. Vị trí trụ điện hạ thế hiện trạng (số 175A/4) hiện tại đảm bảo điều kiện vận hành cấp điện an toàn theo quy định của pháp luật để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, do đó Điện lực Thăng Bình không bố trí kinh phí để thực hiện di dời. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt của chùa Long Hưng, Điện lực Thăng Bình sẽ hỗ trợ nhân công kỹ thuật để di dời. Chùa bố trí vị trí phù hợp, cung cấp vật tư, móng... để Điện lực Thăng Bình thực hiện di dời.

4.2. Cử tri xã Bình Sa kiến nghị hiện trên địa bàn thôn Cổ Linh có 02 trụ điện nằm sát đường ĐH, đã kiến nghị di dời nhiều lần nhưng chưa được thực hiện. Đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết đảm bảo an toàn cho người dân

Trả lời: Điện lực Thăng Bình đã liên hệ và kiểm tra, trụ điện nằm sát đường do mở rộng đường ĐH1.TB, đề nghị địa phương xem xét đưa kinh phí di dời trụ điện vào dự án để thực hiện, tránh tình trạng mở đường xong thì trụ điện nằm trên mặt đường gây mất an toàn trong giao thông và mỹ quan trong nông thôn mới.

5. Lĩnh vực chính sách, văn hóa, y tế, giáo dục

5.1. Cử tri xã Bình Phú, Bình Quế kiến nghị: hầu hết các đối tượng được hưởng chế độ Bảo trợ xã hội đều già yếu, bệnh tật, neo đơn...; các xã ở xa trung tâm huyện, không có cây ATM để rút tiền. Vì thế việc chi trả tiền qua tài khoản mà không dùng tiền mặt gây bất tiện và rất khó khăn cho các đối tượng được hưởng chế độ này. Đề nghị UBND huyện quan tâm, xem xét hướng giải quyết

Trả lời: Việc thực hiện chủ trương chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội là một chủ trương được triển khai từ Trung ương đến địa phương. Mục đích của chủ trương này

là thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Thực hiện chủ trương này, tính đến nay toàn huyện đã vận động được 16.710/17.587 người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội đăng ký mở tài khoản tại các ngân hàng để nhận tiền hàng tháng (đạt tỷ lệ 95,01% tổng số đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn huyện). Liên quan đến ý kiến “các xã ở xa trung tâm huyện, không có cây ATM để rút tiền”. Đây là thực trạng chung của toàn tỉnh khi thực hiện chủ trương này, trong đó có huyện Thăng Bình. Hiện nay, nhiều xã không có trụ ATM nên việc rút tiền gặp nhiều khó khăn và phát sinh chi phí đi lại của người dân. Về vấn đề này, UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và tiếp tục kiến nghị Trung ương, tỉnh về chủ trương chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đồng thời cần đầu tư hạ tầng để tạo điều kiện cho người dân trong việc nhận tiền qua tài khoản được thuận lợi hơn. Đồng thời, UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền thường xuyên chủ trương thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

5.2. Cử tri xã Bình Quế kiến nghị: hiện nay, Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ khoản vay chủ yếu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng này đa số là người lớn tuổi. Đề nghị mở rộng cho vay đối với những người trẻ tuổi, trong độ tuổi lao động để các đối tượng có điều kiện phát triển kinh tế

Trả lời: NHCSXH Cho vay theo đối tượng chỉ định của Chính Phủ, không thể cho vay ngoài đối tượng quy định đc. Nếu người trẻ tuổi trong độ tuổi lao động thuộc đối tượng cho vay của NHCSXH thì có thể tiếp cận vốn của NHCSXH.

5.3. Cử tri xã Bình Tú đề nghị UBND huyện sớm triển khai phương án tuyển dụng công chức, bố trí công chức địa chính xã đảm bảo năng lực chuyên môn giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai cho người dân

Trả lời: Năm 2021, UBND huyện đã tổ chức kỳ tuyển dụng công chức cấp xã, trong đó xã Bình Tú có đăng ký tuyển dụng 01 công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường, tuy nhiên không có công chức trúng tuyển vào chức danh này tại xã Bình Tú. Năm 2022, UBND huyện đã có thông báo số 429/TB-UBND ngày 01/8/2022 về việc tiếp nhận công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường (chuyên ngành Quản lý đất đai) ngoài huyện về công tác tại UBND xã Bình Tú, tuy nhiên không có đối tượng nộp hồ sơ để đề nghị chuyển công tác đến UBND xã Bình Tú. Trong năm 2024, qua rà soát về nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã thì chỉ có 03 xã có nhu cầu tuyển dụng mới công chức (trong đó có xã Bình Tú có nhu cầu tuyển dụng chức danh Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường có chuyên môn Quản lý đất đai) với 05 chỉ tiêu. Do số lượng đăng ký tuyển dụng ít (05 người) nên UBND huyện không thể tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã trong năm 2024 bằng hình thức thi tuyển. Trên cơ sở nhu cầu về tuyển dụng công chức cấp xã; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức cấp xã tại các địa phương thuộc diện sắp xếp

Đơn vị hành chính cấp xã, cùng với việc thực hiện việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường năm 2024, UBND huyện sẽ thực hiện việc bố trí công chức cấp xã theo nhu cầu, đề nghị của các địa phương (trong đó có xã Bình Tú) bằng các hình thức: tiếp nhận công chức ngoài huyện, điều động công chức từ địa phương này sang địa phương khác...

Trên đây là Báo cáo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại Báo cáo số 02/BC-MTTQ-BTT ngày 10/6/2024 về việc báo cáo dư luận xã hội, tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của người dân trên địa bàn huyện quý II năm 2024. Kính báo BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN huyện biết theo dõi chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHU, TT HĐND;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc HU;
- Các đoàn thể, chính trị xã hội huyện;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT- TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

